
sþ. 398. Fyrirspurnir. [206. mál]
1. Til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um varnir gegn sígarettureykingum.

Frá Jóni Skaftasyni.

Hvað hefur verið gert til þess að hrinda í framkvæmd samþykkt Alþingis
frá 2. marz 1971um varnir gegn sígarettureykingum?

II. Til félagsmálaráðherra um tekjustofna sýslufélaga.

Frá Friðjóni Þórðarsyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar frá 5. maí 1965 um endurskoðun á
gildandi reglum um tekjustofna sýslufélaga ?

III. Til félagsmálaráðherra um orlofsmerki.
Frá Bjarnfríði Leósdóttur.

Eru hjá póststjórninni seld orlofsmerki, sem ekki hafa verið hafin? Hversu
mikið?


